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คํากลาวของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  (นายเผชิญ  ขําโพธิ์) 

ประชาสัมพันธในสิ่งที่ตองเตือนประชาชน ที่อยูในจงัหวัดที่กําลังจะถูกภัยพิบัต ิ คุกคาม 
โดยเฉพาะคาํเตือนของกรมอตุุนิคมวิทยาหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ  กรมทรัพยากรธรณี  หรือวากระทรวงทรัพย 
ที่เตือนใหประชาชนระมัดระวังภัยจากน้ําทวมหรือฝนตกหนกั  หรือวาเกิดพายุอยางรนุแรง  เราในฐานะที่เปนสื่อ    
ก็คงจะตองทาํหนาที่ ทางแผนก็คงจะมแีผนในการดําเนินภารกิจดานนี้อยูแลว  สวนสื่อนั้นแนนอนนะครบั 
ทานก็ตองมีหนาที่จะตองเตอืน เตือนประชาชนใหระมดัระวังภัยทีจ่ะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะการปองกันกอนทีจ่ะ
เกิดความเสียหาย ประการที่สองก็คือส่ิงที่ทานทํากต็องติดตามขาวพยากรณอากาศรายงานใหประชาชนได
ทราบเปนระยะ ๆ ไมวาวทิยุกระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศนหรือแมประชาสัมพันธจังหวดัก็ตองไปสนับสนุน
ภาระกจิของจงัหวัดในการที่จะเตือนภยั เตอืนประชาชน   ประการตอไปก็คือ  เร่ืองที่เปนภารกจิของเราก็คือ
ความชวยเหลือของภาครัฐที่จะใหแกประชาชน เปนภารกิจของเราที่จะตองติดตามขาวสารในการทีจ่ะแจงให
ประชาชนใหทราบถึงความหวงใยของรัฐบาล ความหวงใยของหนวยงานตางๆ ที่ประชาชนไดประสบ  และก็
แจงใหประชาชนทราบถึงความชวยเหลือที่จะมีไปถึงประชาชน  ซ่ึงตรงนี้เปนเรื่องเรงดวนทีจ่ะตองรีบดําเนินการ 
ประการตอไปก็คือ สปข. 1 - 8,   สทท. , สวท. ในภูมภิาคก็ดี รวมทั้งประชาสัมพันธจังหวัดในภูมิภาค  เชื่อ
แนวาจากกรณีที่เกิดพายุหรือน้ําทวม   เกิดภัยพิบัติขึ้นในครั้งนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  กับเครื่องมือ
อุปกรณของเราไมวาเครื่องสงหรืออาคารบานพัก  ไมวาอุปกรณเครื่องมือที่เปนสมบัติของทางราชการ  ก็
จะตองประสบความเสียหาย  ทานก็มีหนาที่จะตองรวบรวมรายงาน  ทราบวาทางขอนแกนน้ําทวมเยอะทั้งที่
บึงแกนนครและที่  สวท.  ไมใชเฉพาะขอนแกน จังหวดันาน เจอมาเกอืบทุกป   พึ่งมีการซอมแซมบูรณะไมวา
อาคารไมวาเครื่องมือเปลี่ยนไป  ยังไมถึงเดือนสองเดือนก็มีพายกุ็มีภยัขึ้นมาอีกนะครับ  ทุกจังหวดันะครับทุก
พื้นที่ที่ไดประสบกับภัยทีก่ลาวมานี้นะครับ ทานก็ไดรีบรวบรวมรีบรายงานนะครับเพื่อที่จะแจงใหสวนกลาง
ไดทราบ จะไดมีการประชุมหารือระหวางผูบริหารเพื่อที่จะไดใหการสนับสนุนชวยเหลือตอไป   รวมทั้งความ
ชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการ  ขอใหรวบรวมรายงานเขามา  แตอยางไรก็ตามก็อยาลืมภาระหนาที่ที่เรามีตอ
ประชาชน ก็คือการเผยแพรขอมูลขาวสารการเตือนภัยใหประชาชนไดทราบอยางตอเนื่องนะครับ ไมใชวาไป
ลืม ๆ ภาระกจิที่  ที่เราไดรับมาแลวก็มาพะวงเรื่องของเราเองเรื่องนั้นก็เปนเรื่องหนึ่งที่เราก็จะตองเตรียมและก็
เรื่องความชวยของรัฐบาลที่จะมีไปถึงประชาชนใหประชาชนไดระมดัระวังและก็หนีจากภยัที่จะเกิดขึน้ รวมทั้ง
แจงขาวสารเกีย่วกับเสนทางคมนาคมที่ถูกปดขาดหรือวาการเดินทางทีไ่ปมาที่ไมสะดวกเรื่องสิ่งตาง ๆ  เหลานี้
ทานจะตองมหีนาที่ที่จะตองแจงใหประชาชนไดทราบ  ประการตอไปอยากจะพูดถึงเรือ่งการบริหารบุคคล การ
บริหารทรัพยากรมนุษยนะครับ ผมไดมีโอกาสไปประชุมที่สํานักงาน กพ. ณ  วนันี้นะครับทานทั้งหลายคง
ทราบดีวา  พ.ร.บ ขาราชการพลเรือนฉบับใหมป พ.ศ. 2551 กจ็ะมีผลบังคบัใชอยางสมบรณูนะครับ คือ
ประกาศใชแลวตั้งแตวนัที่ 26 มกราคม  2551  แตจะมีผลบังคับสมบูรณ 1 ป  หลังจากประกาศใช  คอืวันที่  26 
มกราคม  2552  เพราะฉะนัน้การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช  พ.ร.บ  
ขาราชการพลเรือน  ฉบับเดิมมาเปนฉบับ  2551  อยางสมบูรณในเดอืนมกราคม  พ.ศ. 2552 ณ วันนี้ทุก
กระทรวง/ทบวง/กรม รวมท้ังกรมประชาสัมพันธ ไดรับแจงใหดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
รวดเร็ว   วันที่ 25  ตุลาคม  เปนอยางชา  กรมประชาสัมพันธ  ก็จะตองมีการบรรจุแตงตั้งคนใหลงตาม
ตําแหนงและจะตองมีรายงานไปถึง กพ. ใหเสร็จส้ิน คาดวาไมเกินเดือนพฤศจิกายน เพราะวากรม



ประชาสัมพนัธมีบุคลากรเกนิ 1,000 สวนความเคลื่อนไหวที่ถามกันมามากวาเมื่อไหรจะสอบรองอธิบดีเมื่อไหร
จะสอบผูอํานวยการสํานัก เร่ืองนี้ขอเรียนวาเปนเรื่องที่ไดรับคําถามมาก   นะครับ ประกาศใหทราบวันนี้เลย
นะครับ รองอธิบดีจะสอบสัมภาษณ  วันที ่  22  กันยายนนี้คือวันจนัทรที่จะถึงนี้  สวนใครจะมาเปนกองเชียร
มาดูก็ไมวานะครับ  และก็ยอมรับวาทุกทานมีศักยภาพมคีวามสามารถ มีความรูความสามารถยากที่จะตัดสิน
ลําบากนะครับ  แตกรรมการจะเลือกใคร  กรรมการไมใชผมคนเดียวครับ  มีผูทรงคุณวุฒิจาก กพ. มีทานปลัดฯ
เปนประธาน   แลวก็มีกรรมการจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หลักเกณฑการประกวดก็ดูความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรมและประโยชนของทางราชการนี้นะครับ และก็จะมีทางเรื่อง
ผลงาน ศักยภาพความประพฤติ อาจจะมีจรรยาบรรณของราชการเขามาเสริมถือมั่นในส่ิงที่ถูกตอง  การซื่อสัตย
สุจริต  ปฏิบัติหนาที่โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติอะไรพวกนี้กจ็ะประกอบกนัเพราะฉะนัน้กข็อความกรุณาวาอยา
เกลียดกนัเลยเพราะยงัไงนายถึงแมวาจะมอีะไรเดินบดิเดนิบิว้บางแตเขาก็เปนนายอยูดี ภาษิตขอนี้ยืมมาจาก
หนังสือในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพอของทาน ผอ.สปต. นะครับทานไปอานดูเดี๋ยวทานจะไปอานก็ไม
รูตัวทานอานจบแตผมเกือบอานจบแลวเนี่ย สวนการเลือก  สวนการสอบ   ผอ.สํานัก  ผอ.กอง  ที่วางลง  5 
ตําแหนงเนีย่นะครับ  เดิมก็จะเลื่อนไปแตวาเราเลื่อนมาวนัที่ 25 สอบรองวันที่ 22 สอบ    ผอ.สํานัก  วันที่ 25 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วก็จะสอบกัน  ในวันนั้นก็จะมีบรรดาจอมหงวนทั้งหลายเขามาสอบ ทําไมมีกองเชียร
ไมวากันสวนทานไมมีช่ือก็อยาโกรธกันเลยครับ  ก็มนัเปนกฏเปนเกฑณเปนกตกิานะครับที่มีความโปรงใส
เปนธรรมผมกับรองอธิบดีทั้ง  2  ทานยอมรับวาโปรงใสแนนอนนะครับ  ดูไดเพราะวาการเสนอชื่อก็เสนอไป
คือตางคนตางเสนอไมเห็นหนากันก็เสนอเขาไป คะแนนก็จะไปปรากฏอยูบนการรวบรวมนะครับ  
เพราะฉะนั้นไมมีนอกไมมีในเพราะวาเราก็ไมมีนอกไมมีในอยูแลวนะครับ แลวผมก็จะประกาศวาในระยะนี้ผู
ที่สมัครเปนรองทั้ง 8 ทานก็ดีหรือผู สมัครเปน ผอ.สํานัก   ทั้ง 25 ทานก็ดีที่มีช่ือหามเขาหองผม  เพราะวาจะ
เกิดขอครหาในทางที่อาจจะมีขอครหาได แตสอบเสร็จแลวเขาไดนะครบัไมวากนั แตเจอหนากันคุยกันไดแตขอ
ความกรุณาอยาเขาหองผมในระยะนี้นะครับ  ทั้งทานที่มีปรากฏชื่อ  ตอมาในวนัที ่  29  กันยายน ก็จะมกีาร
โยกยายการแตงตั้ง   ผบ.กลาง นะครับเพื่อความรวดเร็วโดยเฉพาะ    ในระดับ  8   วันที่  29  กันยายนเรากจ็ะ
ทําใหเร็วและทุกสิ่งทุกอยางก็จะทําใหเสรจ็สมบรูณ  ใครจะ  8  เลื่อนแทน  9  อะไร  7  มาเปน  8  และ  6  มา
เปน  7 อะไรตออะไรก็จะตองพยายามทําเพื่อประโยชนของขาราชการ  กรมประชาสัมพันธใหมากที่สุด  โดย
จะพยายามทําใหเสร็จภายในวันที ่  25 ตุลาคม จะพยายามใหเสร็จโดยเร็วที่สุดตอนนี ้  กจ.  ตองรับการบานไป
ทําอยางเขมแขง็ก็ตองขอบคุณที่ชวยกนัทําตรงนี้ใหเต็มที ่ สําหรับเรื่องโครงสรางโดยในระยะแลว พรบ. ฉบับ
ใหมแลวโครงสรางคงทําไมได  ทําไดครับ  เพราะฉะนั้นทานอยาพึ่งผิดหวังวาโครงสรางมันจะเปนไปไมได   
ตรงนี้มอบใหทานรองฯกฤษณพรเปนประธาน คณะทํางานและก็  กพร.  รับไป เชญิทานรองฯรัตนบุรีเปนที่
ปรึกษาดวยก็คงจะชวยกนัทําโครงสรางใหดําเนินไปโดยเร็ว ก็จะมีการพิจารณาทบทวนงานทีจ่ะตองทําไปใน
อนาคตวาจะมงีานประชาสัมพันธไปในลักษณะใดบาง อาจจะมกีารทบทวนตําแหนง   ทบทวนกอง   ทบทวน
สํานักอะไรตางๆ ที่จะเกิดขึน้รวมทั้ง  ประชาสัมพันธจงัหวัดเราจะไปยังไง เดินยังไง เดินซาย เดนิขวายังไง  
สําหรับเรื่องแผนก็จะมอบทานรองฯกฤษณพรไปด ู  กจ็ะมีการพดูคุยกันในวันนี้  เรื่องบุคลากร เร่ืองเขาแทง
อะไรตาง ๆ  ทานรองรัตนบุรีก็จะชีแ้จงใหทานทั้งหลายไดทราบ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว ก็คือ    เร่ือง 
KM พอดีเมื่อเชาไปเปด  KM  ก็เปนเรื่องที่มีประโยชน  ความจริงเรือ่ง  KM กรมประชาสัมพันธก็มีมานาน



แลวแตเรายังไมนํามาใชแบบเปนรูปธรรม อยากจะกราบเรียนอยางนี้ครับ เร่ืองความรูทั้งหลายทั้งปวง ทานที่
ไดรับความรูมาแลวควรจะมีการถายทอดความรูใหคนอื่นใหไดทราบ โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา ในอดีต
สังเกตดูมั้ยครบัวาใครที่รูก็รูอยูคนเดยีว   และก็ไมยอมถายทอดใหลูกนองไดทราบตรงนี้   ถึงเวลานี้  อยากจะ
กราบเรียนทานทั้งหลายวาประเทศที่พัฒนาแลวเขาใชระบบ KM  อยางเชนประเทศญีปุ่น เมื่อกอนเปนประเทศ
ที่แพสงครามมา  แพสงครามาอยางยอยยบั   แตตอมาเขาก็ฟนตวัอยางรวดเร็ว   เพราะเขาใชระบบ KM มาชวย
ในการพัฒนาประเทศ   เมื่อกอนเขาซื้อเรือดําน้ํามา  2  ลํา  ลําหนึ่งก็ใชรบ   อีกลําหนึ่งก็แกะออกมาทุกชิ้น แกะ
ออกมาดู แลวก็ทําขึ้นใหมบางคนก็บอกวาเขา Copy ไมใชเขามาศึกษาจากสิ่งที่แกะ เพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมา    ณ  
วันนีเ้รื่อง วงการรถยนต   ทานทราบไหมครบัวา  อเมริกาซึง่เคยเปนยักษใหญ  ประเทศที่มีปกอัพมากที่สุดในโลก
ทานทราบไหมครับวา  คือประเทศอะไร  “อเมริกา”  และทราบไหมครับวาประเทศที่มีปกอัพมากที่สุดเปนที่ 2  
รองจากอเมริกาคือประเทศไหน ทราบไหมครับ  “ประเทศไทยครับ”  สถิติการมีปกอัพมากที่สุดคือประเทศ
ไทย  ไมใชญีปุ่น   แตญี่ปุนทํามาขายใหไทย    ญี่ปุนไมตองรบกับไทย   ดวยอาวุธแตสามารถทําใหคนไทยตาย
ได ไมตองรบกันดวยอาวุธ  ไมตองใชขีปนาวุธ  เขาเพยีงสงมอเตอรไซคเขามา  คนไทยก็ตายไปคนละเทาไหร
ก็ไมรู  อันนี้เลาเกร็ดใหฟง  แตในเรื่อง  KM  ทานรูหรือเปลาวาวงการรถยนตในโลกนี้    นะวันนี้วงการรถยนตใหญ 

 ๆ  ไมวา  Ford ,  Chevrolet ,Dodge  ในอเมรกิา  ลมสลายไปแลวไมใชลมสลายหรอก  คือ กิจการไม
เจริญกาวหนาเทาที่ควร  แตปรากฏวารถยนตที่ไปมีช่ือเสียงระดับหนึ่งของโลก  คือ  Toyota    ซ่ึงเปนรถยนต
ที่ครองตลาดเปนอันดับหนึง่ของโลกในอเมริกา  เพราะวาญี่ปุนเขาใชระบบ  KM  ในการเรยีนรู       ในการ
พัฒนา  ในการสั่งสมความรูตาง  ๆเขาไป  เพราะฉะนั้นวงการ  KM  ของกรมประชาสัมพันธ     ผมอยากจะใหมีการ
พัฒนา ก็ตองขอบคุณ  กพร.,สลก.  ที่ชวยทาํตรงนี้  ชวยให  Knowledge  Management   ของเราดําเนินไปอยาง
มีพัฒนาการทีด่ี  ทําไมพูดถึงเรื่อง  KM  ยอนมาถึงเว็บไซด กรมประชาสัมพันธที่มีการ Post ขอความขึ้นไป
เทาที่อานดู      ก็ไมไดวากัน  ไมไดถือเปนอารมณ  เพราะหลายทานที่สงขอความขึ้นมาในเว็บไซด ดูทาทางวา
จะยังไดรับขอมูลขาวสารที่ยงัไมครบถวน     เราไมไดวาเขา  ไมไดโกรธ  ไมไดเกลยีดดวย  คืออาจจะไดรับ
ขอมูลขาวสารไมครบถวน อยากจะกราบเรียนวาทาํไมเราไมใชเว็บไซดเราใหเกิดประโยชนทําไมตอง
สงขอความกระแหนะกระแหน  ดากัน  บางทีทาทายกันในเว็บไซด  เขยีนไปเขยีนมาไมเจอหนากัน  แตกด็ากนั  
ไมอยากใหเกดิเหตกุารณแบบนั้น  ทําไมเราไมใชเว็บไซดของเราใหเกิดประโยชน  ในการทีจ่ะเอาความรูขึ้น
ไปบนเว็บไซด  ใครอบรม   อะไรมา  ก็สงความรูที่ตนไปอบรมมา  ไปอบรมเรื่องชางมา  ก็ทําไมไมบอกวาผม
มีความรูเร่ืองนั้น  เร่ืองนี้  2 - 3  บรรทัด  ใครมีความรูเร่ืองจัดรายการก็สงขึ้นไป  ใครมีความรูเร่ืองอื่นก็สงขึ้น
ไป ตรงนี้แหละจะเปนประโยชน เปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ่ึงกันและกัน อยากจะฝากผูบริหารทุกทานฝาก
เพื่อนขาราชการกรมประชาสัมพันธทุกทานวา   เราทําตรงนี้ใหเกิดประโยชน    ทําตรงนี้ใหสมประโยชนใน
ส่ิงที่ ศสช. ไดจัดตรงนี้ขึ้นมาให  ก็อยากจะฝากทานทั้งหลายวาชวยไปบอกผูใตบังคับบัญชา  ผูรวมงานได
ชวยกันดูเว็บไซดกรมประชาสัมพันธ  ซ่ึง ณ วันนี ้  จากการสํารวจถือเปนเว็บไซด  อันดับ  1  ของสํานักนายก  
เปนอนัดบั     9    ของสวนราชการ  เปนเว็บไซดที่มีช่ือเสียงมากในสวนของราชการไทย  เปนเว็บไซด ที่ไดรับ
ความนิยมคอนขางสูง   ในสํานักนายกเราเปนอันดับ  1 แตในสวนราชการเขาใจวาจะเปน  29  หรือ  39  ไม
แนใจ  จากบรรดาเว็บไซดทั้งหมด  9,000  ทั่วประเทศ  เพราะฉะนัน้เราใชตรงนี้ใหเกิดประโยชน  สงขอความ
ที่เปนความรู   สงขอความที่เปนประสบการณที่ดีไปดูงานจากไหนมาไดความรูอะไรมาตรงนั้นจะดีกวา 



ไมใชวาอะไรมาก็จะชวนทะเลาะ  บางคนใชอารมณ  ใชประเดน็ทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ คือ กรม
ประชาสัมพันธเปนหนวยงานราชการหลายทานเขาใจผิดวากรมประชาสัมพันธเปนกระบอกเสียง    เปนอะไร
ตออะไร  แสดงวาทานยังไมอาน พรบ. ขาราชการพลเรือน  ทานยังไมไดอานระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ทานยังไมไดอานรัฐธรรมนูญ   เพราะสวนราชการทุกสวน  ไมเฉพาะ กปส. มีหนาที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ  มี
หนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหนาทีใ่นการสนองนโยบายของรัฐบาล 
เพราะรัฐบาลมาจากประชาชน   เพราะฉะนั้นกอนที่จะทาํอะไร   ขอใหอานหนังสือใหหมด  บางครั้งผมพูด
อาจจะหยาบคายไปนิดก็ตองขออภัย ไมสุภาพ  คือผมบอกวาอานหนังสือไมออก  ขอความกรุณาอานหนังสือ
ใหครบถวน   เพราะวาในขณะที่เราเปนขาราชการ เราก็ตองสนับสนนุและสงเสริมนโยบายรัฐบาล เราจะไป
สนับสนนุสงเสริมอะไรทีไ่หนคงเปนไปไมได   เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานทั้งหลายคงตองไปชีแ้จงใหผูใตบังคับบัญชา
ไดทราบและเขาใจวาเรามีกฎหมาย   มีระเบียบตาง ๆ  บงัคับอยูไมวารัฐธรรมนูญก็ดี   ระเบียบ พรบ.   บริหาร
ราชการแผนดนิก็ดี  พรบ. ขาราชการพลเรือนก็ดี  และกํากับดวยจรรยาบรรณของขาราชการดวย  เพราะฉะนัน้
อยากฝากทานทั้งหลายไว   อันนี้อาจจะไมใชนโยบาย   แตรายละเอียดของนโยบายตาง ๆ  มอบใหทานรองฯทั้ง 2  
ทาน  ขอบคุณครับ   

คํากลาวของรองอธิบดี  (นายรัตนบุรี  อตศิัพท) 

 ขอเสริมทาน  อปส.  ผมเพิ่งลงมาจากเครื่องไปเขมรมา     ถาพูดถึง    เรื่อง  KM  ผมไปเจอ
กับทาน   ผอ.สปต.  ไกดคนหนึ่ง  KM   เขาดีมาก  ภาษาไทยชัดผมจําได    แลวยงัมาถามคําถามเราวาเมียกับแม
ยายใครดุที่สุด     เราก็ตอบวาเมียดุที่สุด  เขาบอก  ไมใชแมยายดุที่สุดเพราะม ี  ยอยักษ  สองตัว นี่คือไกดนะ
ครับ  พัฒนาองคความรู   เกงมาก  ก็เรียนวาทานที่อยูแถวชายแดนเขมรในสวนลาง ๆ ที่เราไป   ไมไดมีอะไร
กระทบกระเทอืนกันเลย   ไปเขาดูแลอยางดี อธิบดีเขาพาไปดูงานดูการไปอะไรเยอะแยะ  3 วัน  ใหความ
ใกลชิดสนิทสนมมากเพราะวาทานที่อยูทางดานอิสานหรือที่ติดชายแดนเขมรที่ตราด  ความจริงไมมีอะไรที่
ตองทะเลาะกนั  อันนี้ก็เปนการประชาสัมพันธไปในตัว  อยางที่เมื่อเชาฟงอยูที่เสียบเรียบ บอกวาทานเนียม
สําร่ืนวาเราไปอมอันโนนมา อันนี้มา  ไมรูมันเปนอยางไรรายละเอียดอยาพึงไปตื่นเตน  ผมก็ฟงดูขาวอยู
เหมือนกันไมวาความจริงวันนี้   ความไมจริงวันนี้อะไรก็ตามนะครับ นี่ก็คือเปนนโยบายอยางที่ทานวา กลับมา
ตรงที่วาวนันีท้ี่มีงานเพราะวาผมมีแนวคดิวาในเมื่อสหกรณก็ประชุมวันนี้รับเงินปนผลก็วันนี้   ก็เชิญผูที่มา
รวมงานเกษียณวันนี้    ทาน อปส.  ไดใหนโยบายผม  ในงานวนันีว้า  ใหทานกันใหเต็มที่อ่ิมใหมาก    ก็ใหทาง  
กกจ.  เปนเจาภาพ  ทแีรกกม็า  600-700  คน  ทยอยมาทยอยมาจนบอกชอง  11  วาควรจะมีตัววิ่งวาเราจะมีงานตรง
นี้    เอาใหหมดวาเทาไหร พึง่มาพอลงเครื่องก็บอก  1,000  คนคะ   ก็เลยจัดไว 100 โตะ นะครับ  ทั้งนี้สถานที่เรา
ก็ยังแยไปหนอย ดู ๆ แลวเพราะวาทแีรกหองอาหารมนัก็เต็มมันไมไดเต็มที่  ก็วนันี้เลยบอกใหทางเลขาผม  
ช่ือนางสาวประทุม  ไปบนบานศาลกลาวดวยวาอยาใหฝนตกเพราะวาคราวทีจ่ัดมหกรรมสินคาอาหาร   แกไป
บนบานฝนไมตก  3  วนั  เพราะเอาตะไครปกก็บอกวาตองหาชายพรหมจารีสาวพรหมจารีไปปก  3 วันครับ
ฝนไมตกดูซิวนันี้ฝนจะตกหรือเปลาครับตอนเย็นจะ  5  วันหรือเปลาไมทราบ  นี่ก็คือส่ิงที่เราอยากเรียนทุก
ทานนะครับวาทานเชื่อไหมครับ        ในบรรดารองอธิบดีไปแนวเดียวกันหมด คือกินขาวกันไดคุยกันได พูด
กันได อะไรกนัได ผมจะเปนคนพูดอยูในที่ประชุมผูบริหารเสมอวา เลิกกันซะทีไดไหมนั่นคนของฉัน   นี่



คนของคนนี้นะครับ  นี่เราพูดกันสามคนเรามีอะไรทาํไมทานสังเกตดูไหมครับวาคําส่ังเดี๋ยวนี้ทําไมผมเปน
ที่ปรึกษาทานกฤษณฯเปนที่ปรึกษานี้บาง    เพราะวาเราตองการใหทุกทานรูกันหมด    ใน 3 คน  4 คน  หรือ
คนที่ 4       จะเขามานะครับ หนึ่งเวลาทานอธิบดีไมอยู  ผมอยู  เวลาทานผูใหญถามเราก็ตอบได ผมกบัทานอธิบดี
ไมอยู     ทานกฤษณพรอยูคนเดียวรักษาราชการแทนทานตอบไดหมดเหมือนกัน  ไมใชวาในยุคเกา ๆ ไมไดกั๊ก
ไวอยางนี้   คนนั้นไมได   คนนั้นไมรูนะฮะ   มันเปนความเห็นของคนนัน้ฉันไมไดทราบนะตองไปถามคนนั้น   
แลวเราทั้งเปนกรมประชาสัมพันธ    แลวอีกอยางครับส่ิงที่เกิด  เราตองพยายามชวยใหดีที่สุด ไมวาจะเปน
เร่ืองอะไรนี่เปนการบริหารงานบุคคลนะครับอาจจะหมดสิบนาทแีตวามันเปนเรือ่งสําคัญที่เราควร ทานจะ
สังเกตนะครับวา  ผมไปไหน ไปไหนพยายามจะไปคยุกบัพวกเด็ก    พวกอะไร เชือ่ไหมเวลาจะใหพัฒนา KM 
นะครับ เมื่อปดหลักสูตรนี่ผมบอกพวกชางฯระดับลางทีม่าอบรมใหบอกวาลองไป Survey  มีใครไมเคยเหน็
กรมประชาสัมพันธบาง   มีนะครับ     ใชไหมครับ  อาจารยออกครับไมเคยมาเห็นกรมประชาสัมพันธคราวที่
แลวนี่ทานอธิบดีปราโมชบอกใครไมเคยไปตางประเทศบางโดยเงินหลวงนะครับ   ปรากฎคนที่ไปเขมรมา
หมาด ๆ ไมไดไปก็ชวยไมได  แตเราอยากใหคนพวกนี้มาเห็นกรมประชาสัมพันธ เขาจะไดมีความรูสึกที่ดีเผ่ือ
วาจะมีอะไรบางอยางที่จะใหคนที่เขาไมเคยมาเขามาในกรุงเทพฯ บางหรือไมสํานกัประชาสัมพนัธเขตก็เขามา
หรือไมสํานักประชาสัมพันธเขตก็ไปเลาหลับตาคลําชางขณะนีเ้ราก็บริการอยางดีจะเห็นวาทําไมกรมเราคึกคัก
บางทีก็มีผูใหญสํานักปลัดนายกมาอยูทีน่ี่อันนี้ผมพูดถึงงานที่ผมดูแลอยูดวย เช็ดกระไดไชรูทอเหมือนเดิมทาน
ปลัดจะอยูที่ช้ัน L นะคณุขึ้นไป  คุณไมตองขึ้นลิฟทนะมนัเปลืองคาไฟก็เดีย๋วกองคลังจะวาใหขึน้บนัไดซายเขา
ไปแลวหันขวามันจะมีปายชื่อนะนายเผชิญ ขําโพธิ์ อธิบดี  นายรัตนบุรี อติศัพท รอง ฯ  นายกฤษณพร  เสริมพานิช  อะไร
เนี่ยแลวอีกคน ? ขณะนี้เราก็บริการอยางดีนะครับทานจะเห็นวาทําไมชวงนี้กรมประชาสัมพันธเราถึงคึกคัก    
ทานทีไ่ปเจอบางทีมีผูใหญทานปลัดสํานกัรัฐมนตรีมาอยูทีน่ี้  อันนี้ผมพูดถึงงานที่ผมดูแลดวย   ก็คือดูแล
สถานที่กรมประชาสัมพันธดูดวยทานปลัดจะอยูที่ช้ัน  L  เหมือนกัน  ทานปลัดใหมก็จะอยูหองรับรอง    
คือทานณที  เปรมรัศมี  ทางนี้สํานักงานปลัดที่เห็น ๆ  ก็คือกองกลาง ทานรัฐมนตรีชูศักดิ์อยูหองทานรอง
อธิบดีเผชิญเดิม   ซ่ึงบัดนี้เปนอธิบดีไปแลว  เดี๋ยวตั้ง  ครม. ใหมเดี๋ยวตองฟง ถัดมาก็หองกฤษณพร  ทานไป
บอกเด็กดวยวาไปนะเขาไปหองสุด  รัตนบุรี  ถัดมาหอง  กฤษณพร     ถัดมาทานเผชิญบางทีนี้เร่ืองลับผมก็พูด
กับ อกจ. ลับไมไดร่ัวเลยนะครับบางทีผานมาลับโลมาเลยรับตั้งแตกองการเจาหนาที่เปดมาเลยลับ ๆ บางทีเรา
ไมอยากใหลับบางทีเราอยากทําอะไรที่มันเปดเผยตอบได   แตบางเรื่องมันตอบไมได เพราะกอนตอบบางที
มันไปไหนแลว ขณะนี้ผมไดรับมอบหมายใหเปนประธานพัฒนา  ศวส.   ผมก็มีแนวคดิวาวันนั้นที่ไปกับ
กรรมาธิการก็ไดไปเจอรองเลขาฯ สภาพฒัน ช่ืออาคม เติมยไพสิทธิ ์  เจอทานเลขาฯ  ครม. เพราะวาใหคุณ
ศุภวรรณ  สัจพงศ  เขามาเปนเลขาที่พัฒนาตรงนี้อยู  ก็ไปหามาวาสัญญาเวิรลแบงคที่มันไมอยูไปไหนเนี่ย     
ผมพยายามจะทําระบบ AM  ใหเปน  FM  ใหได  เราสูเคาไมได  content   ดีขนาดไหน  ผมเคยพูดตอหนาทาน
รัฐมนตรีสุรนันท  บอกวาเดีย๋วนีเ้ราไมมีธานินทอุตสาหกรรม ลําโพงซายลําโพงขวา ก็พยายามจะทาํก็พยายาม
จะบอกทานรัฐมนตรีวาทําไมเราไมทําแผนงาน  โครงการสําคัญ ๆ แลวใหสภาพฒันเขาหนนุจะกี่เฟลสก็ตาม
ผมตั้งใจวาจะเกษียณไปก็ทานกฤษณพรยังอยูก็คงชวยสานตอไปจนกระทั่งของเรานีอ้ยูได ทีนีห้ลายคนไมได
คิดนะครับ  วาในสวนที่เราทําไปแลวยุบทําไปแลวยุบเราไมอยากใหมันยุบใครจะไปพดูภายในภายนอกก็
แลวแตนะครบั  ยุบแลวเกิดลําบากทานรูไหมครับ  ที่เราถูกยุบสํานักงานที่ปรึกษาตางประเทศแลวมันเกิด



ไมได  แตนี้ทหารเขาบุกไป    ทั่วหมด  ที่เราอยากใหมีวนันี้เพราะวาทัง้  3  คนโอกาสที่ออกตางจังหวัดนอย
มากไปก็บางทอียางอธิบดีไปเชา - เย็นกลับเปนประจํา  เดีย๋วนีท้านตองประชุม  ครม.  เปนประจําทกุวันอังคาร  
เพราะฉะนั้นอะไรที่ผมไดไปไหนก็ไป  เดี๋ยวนี้ทานมอบผมมาอีก  2  สํานัก  คือ สํานักสงเสริมและพัฒนางาน
เทคนิค  กับ ประชาสัมพันธตางประเทศเดี๋ยวก็ตองไปบาหลี  ทานมอบไปที่เดิมไมอะไรเลยไมไดเชียวครับอยู
ที่ในนั้นตลอดเพราะวามนัหางเมืองมาก   การเสาะสรรหาทีนี้ผมกับทานกฤษณพรนีก้็โดนมาหลายคน    ก็โดน
มาไมเหมือนกรมการปกครอง  ไมเหมือนกระทรวงมหาดไทย  1  ตุลาคม  มีแลวนั่งแทงไดเลยนั่งในตําแหนง
ไดเลยเรานี้ถูกโดนมาตลอด  10  เดือนบาง  6   เดือนบาง  9 เดือนบางนีท่ี่นี่  1  ปแลวนะครับ   ผมเมื่อกอนไป
กระซิบกับทานปลัดใหมวานี้จะรอไปอกี 1 ป ซ่ึงเราจะอยากใหมีทนีี้เราตองรีบทําเพราะเราจะตองลงเขาแทง 
ทานเขาใจไหมครับขณะนี้โดยนโยบายกับเรื่องที่มันรัดเขามาทาง  กจ.  ก็เสนอบอกวาในการโยกยายผูบริหาร
ระดับกลางตองนิ่งไวกอน  ยกเวนจําเปนจรงิ ๆ  เชน  มีปญหาในการอยูรวมกับสังคม  ลําบากก็ตองหนี แตวา
ตองใหนิ่ง เพราะเราตองรีบเขาแทง  เขาวานาจะไมใหเกินเดือนธันวาคมตองเสรจ็หมด  ผมเจอรองเลขา  2  คน  
คือทานเบญจวรรณ กับทานศรีอุดมกว็าเสร็จแนอีกเจด็แปดสิบฉบับ แลวบังเอิญเราโชคดีเรามีรองเลขาธิการ  
กพ. ทานเบญจวรรณ  ทานมาเปน  อกพ. เรา ทานก็ชวยบอกเรากอนเมื่อวันเรว็ ๆ นีก้อนผมไปเขมร ทานก็บอก
วาใหรีบเลยนะผมก็เรงตลอด เรงจนกระทัง่คุณอุษาแกไมมีเวลาดูหนังสือสอบซี 9 ทีนี่มีเรื่อง ซี 8 ที่จะตองขึ้น
หลังจากที่สอบเร็ว  นี่ก็เร็วแลวนะครับทานอธิบดีก็ไปพดูกับ      ทานปลัดฯสุรยุทธดวยก็พอดีบังเอิญตอนนั้น  
ทานนายกสมัครก็รีบบอกทานดวยถามทานดวยบอกวาเมื่อไหรจะตั้งสักที  ทานไปออกรายการสมัครพบ
ประชาชน  สนทนาประสาสมัครทานก็เรงเราดวยนะ แตเราไปขึ้นกับสํานักปลัดนายก ผมกับทานกฤษณพรก็
บอกไมตองกฏหมายมีพรอมตอนนี้ก็อยูที ่ อกพ. สํานักนายก  ทําไมจะคายออกมา เพราะวาเราไปยื่นเอาไวตั้งแต
สมัยโนนแตกย็ังไมคาย จนกระทั่งในที่สุดทานกไ็ดหารือ  อกพ.สํานักนายก ก็มีกรรมการทานหนึ่งบอกวาขอให
ไดเหน็หนาสัก    5 นาที      ก็ยังดี ก็มกีารสอบมีการสัมภาษณดูวิสัยทัศน  ทานบอกวาขณะนี้ทานรัฐมนตรี
อนงควรรณ จะเดินทางมาเปดงานอยูทีห่อประชุมชั้น  3  ทานอธิบดีจะไปรับกอนนะครับ  พวกเราดีอยางครับ
เร่ืองรางวัล  KM  คราวที่แลวก็ประกาศมาแลวนะครับวา  สปข.3  ไดที่  1  สปข.5  ไดที่  2  สปข.6  เคาจะมา
อําลาในชุดใดเดี๋ยวทานดูคืนนี้ผมจะพดูเรื่องสนุก ๆ ไวกอน   ไดเงินไดทองไปตามหลักเกฑณไดของรางวัล
ถึงแมวาอะไรยังไงก็ตามก็ไดใหทาน  กจ. เชิญทานปลัด  กับทานผูตรวจดุษดี มางานวันนี้ดวยเพราะวาทานก็
เคยเปนอธิบดีกรมประชาสัมพันธของเรา ทานปลัดก็เปนคนดูแลเราก็เชิญทานมาดวย  วันนี้ทานรอง
นายกรัฐมนตรโีกวิทกจ็ะมาเปดงานในเรา 3 คนหรือ  4  คนที่จะมาเตมิตองไปในทางเดียวกัน คนไหนหนุน
เร่ืองทางแผนคน  แผนเงินและแผนงานหลาย ๆ เนี่ยตองแกปญหาอยางเชน   เร่ืองแกปญหาราชการ  หนึ่ง
ดวยหลักเกณฑที่กฏหมายวางไวก็คือการไดคาจางตอบแทนที่จะจางลูกจางที่ตองไดจากเงินงบประมาณสํานกั
งบประมาณตองตอเนื่องไมนอยกวา  6  ป  เนีย่แหละก็เสียทาก็ของเรา ผมไปดูกรมปาไมที่สวนสนผมก็ถาม
หัวหนาอุทยานวาทําไมถึงไดขนาดนี้ เคาบอกวาของผมไดลูกจางมาเขาจางมาตอเนื่องตดิ ๆ  กนัของเราไมตอเนื่อง 
เพราะวาเราไดเงินคาจางทีก่ฏหมายกําหนดกค็ือลูกจาง  7,000 กวาบาท     เทาปริญญาตรี ถาต่ํากวาก็เปนไปตาม
เกฑณทีนี้ลูกจางเห็นบริษัทเขาใหมากกวาก็ออกไป  ออกไปก็ไมตอเนื่องก็เกดิปญหาไมไดก็กลับเขามา  ทีนี้
ตรงนี้มันไมอยูที่เราสวนเดียว ทีแรกสํานักงบประมาณอยางเชน  90  ตําแหนง ที่จะให  สวท. ทีแรกสํานัก
งบประมาณทีผ่มไปที่ซีเกมสผมคุยกับทานบันฑรูย  ทาํทาเหมือนจะให ทานปลัดจุลยุทธกลับมาบอกทําไมจะ



ไมได ทานจะเอาเขา  ครม.  แตยังตอนนี้ยังไมไดเขากเ็กิดมีปญหานี่ไมรูทําไม      ฟา  ดิน  เปนยังไงไมรูพอ
ของเราจะเขาก็เกิดมีปญหาอยางนี้ มันกเ็กิดมีปญหาขึ้นมาอีก ก็พยายาม  จุดตรงนีบ้างทีบางครั้งมันเปนเรื่องที่
เหนือ  อยางกรมสรรพากรเขาเอาเงินเปนเปา  หมายความวาเขาทาทายไปเลยยังกระทรวงการคลงั  สํานัก
งบประมาณ และ  ครม.วา ถาเขาสามารถทําเปาได เขาก็ขอคนของเขาอยางเนีย่นะ  เจบ็ใจ  ๆ  ทํากีท่ี  ๆ  เปน
รูปธรรมมันก็ไมทํา  ผมไปอยูที่เมืองกาญจบุรีเปดสปอต มันไมสนใจเลย กวาจะไดเปนรูปธรรมมันยากจริง ๆ 
ผมมาที่นี้ก็พยายามดูแลตอสู ในโครงสราง 4  แทงผมคงไมพูดรายละเอียดหมด ใครจะถามตัวเองวาอยูอะไร
ตรงไหน  เคามีแผน ทาง  กกจ. กเ็ขาเนต็ไปหมดแลว คราวนี้ไอประโยชนทีจ่ะไดหรือไมได เหมือนกันครับ
ความกระจางตรงนั้นวนัจันทรเราจะไปบานผูหวานแลวตอนนี้ที่  กพ. เชิญไปใหความรูเพิ่มที่จะมาขยายความ
ตอทาน ขณะนี้เชิญปลัดกระทรวงอธิบดีอยางเดียว สวนรองอธิบดีกับผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม  กําหนดใหไปวันที่  22  นี้ หนึ่งรุน  และวันที่  29  นี้  หนึ่งรุน  ทั้งนี้วันที่  22  
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ทานไมวาง ทานตองสอบ เราก็เลยตองขอไปวันที่  29  แตอยางไรก็ดีเราก็อยู
ภายใตกฏหมายเดยีวกันเพราะฉะนัน้ทานจะอยูตรงไหนยงัไง  ตอนนี้เราตองเรงทํา  ผมพยายามบี้ของ  กกจ. 
ใหรีบทํา ๆ เจอหนาทุกทีเขาก็ไมอยากเจอมองหนาผมแลว เพราะฉะนัน้ไมตองหวงวาผมจะไมตอสูใหกับทาน
เราโดนมาแลวทานกฤษณพรโดนมา  10  เดือน  กวาจะไดเปนซี 9  ประหยัดเงินไปให  3  คนเทานั้น  คนละ  2  
หมื่นคาตําแหนงนะครับ  เงนิคาตอบแทน  10   เดือน  6  แสน  แลวคนอื่นละครับทีอ่ยูขางลางจาก 7  จะมาขึ้น  
8  ละ  จาก  6  จะมาขึ้น 7  จาก  5  จะมาขึ้น6  เรามองเห็นกนับางไหม  แตวาพอมามองจริงมันก็เปนอยางนี้
จริง ๆ ผมนอนคิด ผมไปทําอะไรใหเคา  ผมไมใชพวกเคาอยางนี้ก็มี ถาม ผอ.กอง และสํานักไดเลยครับ ผม
พูดในที่ประชุมเลิกกันไดไหม นี่ก็คือนโยบายของผมวาเราเปนพวกเดยีวกันทั้งหมด ไมใชคนละพวกเลย  บาง
คนอาจจะใสสีเหลืองสวย ใสสีชมพูสวย แตมีคนหนึ่งเขาจะใสเส้ือสีสวยอยูตวัหนึง่ก็คือคุณจรูญ  พวกเราทํา
อะไรก็ควรจะคิดวาเรากเ็หมอืนพี่เหมือนนองกัน  ผมนี้นะเปนยังไงก็เปนอยางนัน้ตลอด ทานรองกฤษณพร
เปนอยางไรก็เปนอยางงั้นตลอด ทานอธบิดีเปนอยางไงก็เปนอยางงั้นตลอด เราไมไดเปลี่ยนแปลงแตกตางไป 
เราจะพยายามไมทําเพราะเรามีบทเรียน อะไรก็เหมือนเดิมทุกอยาง จนกวาผมจะเกษียณ ทุกทานก็เหมือนเดิม 
ในสวนรายละเอียดตาง ๆ คงพูดไมทัน เชิญทานกฤษณพรครับ   

 
คํากลาวของรองอธิบดี (นายกฤษณพร เสริมพานิช) 

ขอขอบคุณที่ยงัเหลือคนฟงอยูมากพอสมควร ฟงเมื่อกี้แลวก็คงยืนยันวาจริง ๆ แลวเรา  3  คนทํางานคอนขาง
ทํางานเต็มที่ แลวก็มีอะไรคยุกันตลอด  เพราะฉะนัน้เราอยากใหกรมประชาสัมพันธมีความสามัคคีกัน มกีาร
ทํางานที่ทานทําหนาที่ทุมเทใหกรมประชาสัมพันธเราเขาทําหนาที่ดแูลทานอยางเต็มที่ หลายเรื่องมีอุปสรรค
แตก็พยายามแก  ผมมีเร่ืองเลาใหทานฟงอยูประมาณ  3  เรื่อง  ถาอยากรูเรื่องอื่นก็ถามตอบไดก็จะตอบ ถาตอบ
ไมไดกจ็ะตอบ  เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบราชการ ซ่ึงเราตองปรับตัว  เร่ืองที่สองเรื่องของกลไก
การทาํงานที่เราตองพัฒนาเรื่องของแผน ซ่ึงผมถือวาจะเปนฐานสาํคัญใหกับพวกเราทุกคนในการทํางานที่
เปนหวัใจหลักในการทํางาน  เร่ืองที่สาม  คือเร่ืองของการเตรียมโครงสรางซึ่งเกี่ยวกบัพวกทกุคน    ก็เร่ืองที่
หนึ่ง  เรื่องของแผนเนื่องจากวาวันนี้สวนราชการทั้งหมดระบบราชการทั้งหมดมีการเปลี่ยน    เร่ืองที่หนึ่งก็
คือวาบังคับใหทุกสวนราชการกําหนดแผน  4  ป  เพราะฉะนั้นแผน  4  ปพูดถึงเรื่องของการดําเนนิการทาง



ไหนบางในภาพรวมของทั้งประเทศ แลวทางไหนบางในสวนที่เกีย่วกับกรมประชาสัมพันธ กรม
ประชาสัมพันธเราเองนั้นคงยึดแนวทางเหมือนเดิมคือเราจะทําดานประชาสัมพันธและขยายทางดาน
ส่ือสารมวลชนไปไหครอบคลุมทั้งประเทศ ในแผน  4  ปนั้นเรายดึประเด็นตรงทีว่า  1.ในเรื่องของเครือขาย  
2.โดยลักษณะของการที่เราจะตองไปทํางาน Deal กับคนขางนอก  เพราะฉะนัน้เราจะพัฒนาอยู  2  เรื่อง    
เร่ืองที่ 1  คือการตรวจสอบเรื่องเครือขายเราทั้งหมด ทั้งของใหม ของเกา วิทยุ-โทรทัศนพอมั้ย ส่ืออ่ืนเขามา
ใหมวาอยางไรบาง ส่ือที่จะตองเขาไปกลุมเปาหมายใหมจะตองมีส่ืออะไรบาง นี่คือโจทยใหเรา เร่ืองที่ 2 
การพัฒนาของสื่อวันนี้มันเร็วมาก กลุมเปาหมายมันแยกชัดเจน  ภมูิภาคสวนกลางแยกกันชดั แตละภูมภิาค
นั้นจะไดรับส่ือตางประเภทมีการขามสื่อตาง ๆ  แตส่ิงหนึ่งที่เราเห็นวาในอนาคตอันใกลก็คอืปหนาหรือป
ถัดไป  เขาตองการเรื่อง Content ซ่ึงกรมประชาสัมพันธเรารับผิดชอบในฐานะที่เปนหนวยงานของชาติดาน
ประชาสัมพันธ  Content ที่เกี่ยวกับหลักดานประชาสมัพันธก็เปนเรื่องที่เราตองกลับมาคิดอยางเปนระบบ นี่
คือแนวคิดที่จะตองทํากันทั้งหมด รายละเอียดตาง ๆ ทานตองมาดูวาเปนยังไง  ในเรื่องของเครือขายทั้งหมด
เดิมเราคอนขางแข็งแรง แตวาวันนี้โจทยทีม่ากระทบในเรื่องนี้มีอยู 2 เร่ือง  เร่ืองที่ 1 ก็คือวา มันจะมีกฏหมายที่
เกี่ยวกับเรื่องเครือขาย  คือส่ือวิทยุและสื่อโทรทัศนซ่ึงเปนส่ือหลักของเรา  เพราะฉะนัน้การมองเครือขายเดิมแค
ดานเทคนิคอยางเดียวไมพอแลวตองดูเร่ืองโอกาส  และเรื่องกฏหมายเขามาเกีย่วของดวย  อันนี้ก็มกีารตั้ง
คณะทํางานมาศึกษาทบทวนเรื่องของแผนแมบทวิทยุแผนแมบทโทรทศันสรางแผนแมบทสารสนเทศ  แลว
เอาผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเรื่องของระบบงาน  กพร.  ไมวาจะเรื่องของกองกฏหมายและ กกช.  เขามานั่งคุย
กัน  สรางสื่อเดิมจะเดินไปทางไหน  ส่ือใหมจะสรางเดินไปทางไหน ทางกฏหมายจะเปดไวใหมัย้  โดยการพัฒนา
ส่ือทั้งหมดอยูภายใตเปาหมายของแผน 4 ป ของกรมประชาสัมพันธ ในเรื่องที่ 2  เร่ืองของการปรับ Content  มีอยู 
3 สวน  เร่ิมสวนที่ 1  ดานแผนประชาสัมพนัธ   เราตองพยายามเรงการปรับเรื่องคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติ  วาดวยเรื่องระบบกฏหมาย 1   เร่ืองของการทําแผน 1 จะวาดวยเครือขายที่จะมาชวย 1  ซ่ึงทางดาน
ของเครือขายดานระบบนั้นของสํานักแผนทําไปแลวหลายสวนแลวนะครับ  ทานผอ.จรูญทําตั้งแตตนเรื่องของ
เครือขายของแผนประชาสัมพันธ  โดยพูดถึงเครือขายของสวนราชการทั้งหมด ตอไปนี้ทางจังหวัดก็เร่ิมสํารวจ
เครือขายของตนเอง  ไมวาจะเปนของ  สวท.  ประชาสัมพนัธจังหวดั ก็จะมา  Pool  รวมกันทัง้หมด  เรากจ็ะเหน็
วาเครือขายกรมประชาสัมพนัธทั้งหมด  ถาเราจะลงไปเครือขายจะมทีี่ไหนบางและเปนใครบาง  ซ่ึงขอมูล
ทั้งหมดกจ็ะมารวมที่หองใหญคือที่  war room  ของสํานักแผนฯ  หองเล็กก็คือหอง Operation room  ของเขต
แตละเขต   เพราะฉะนัน้เราจะมีขอมูลเร่ืองเครือขายเรื่องแผนทั้งหมดอยู  วันนี้ตรงนี้นาจะเปนผลสําเร็จ ซึ่งผม
คิดวาเพยีงแตประมวลเขามาจัดระบบลงไปเทานั้นเอง  ในสวนที่ 2  ของแผนที่เราจะตองทําคือเราปรับตัวเรา
เอง การทําแผนประชาสัมพนัธ  ซ่ึงเราพูดกันอยางตรง ๆ  กับพวกเราเองวาเดิมที่เราทําแผนทั้งหมดเราวาง  
media plan เราวางวาส่ืออะไรจะใชออกอากาศกี่อะไร ที่ไหนวาง  spot  กี่คร้ัง ๆ  แตแผนทุกเรื่องไมมีประเด็น
ทําประชาสัมพันธ ไมมีเนือ้หา เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ราก็เลยกลายเปนฝายรับตลอด  เวลาเราไปเสนอแผน
ประชาสัมพันธแตละครั้ง เราก็ไปเสนอเวลาหรือส่ือที่เราจะใชเทานั้นเอง ซ่ึงตรงนี้ทุกครั้งที่เราไปเสนอไมวา
จะเปนการไปทํางานกับหนวยงานนั้นหนวยงานนี้เวลาเราทําแผนประชาสัมพันธไป  เคายังบอกวาเขายังคิด
แผนประชาสมัพันธมาแลว  เขาจะถามวาจะใชส่ือเราเมื่อไหร  ซ่ึงสวนใหญจะใชส่ือเราตอนตังคหมด  “ขอ
ฟรี”  แตเดี๋ยวนี้เราพัฒนาวาเราจะทํายังไงใหแผนประชาสัมพันธของเรา มันเปนแผนที่ทุกคนเขามารวม  แลว



ทุกคนเหน็วาเขามาจอยแลวมีประโยชนซ่ึงเราจะถามกลับไปวาถาไดประโยชนก็มาวางกันไหมวางเงนิงบประมาณ
ดวยกัน กลไกของประชาสัมพันธแหงชาติเปนหนึ่งกลไก  กลไกของการ link ในเรือ่งของ ครม.    ก็เปนอกี
หนึ่งกลไก ทางผูบริหารก็ตองนําเสนอ  Project  ตาง ๆ ที่ ครม. อยางทําเรื่องของน้ําทวมดานประชาสัมพันธทํา
อะไรบาง  เราเสนอแผนเราใชส่ือของเราตัวนั้นเทาไหรของขางนอกเทาไหร  แตเราตองมีขอมูลไงครับ มันก็
กลับมาหาขอมูลของเราทั้งหมดที่เราจะตองทาํเพราะฉะนัน้การขอมูลในสวนของการพัฒนาเรื่องนีเ้ร่ืองของ
แผนการประชาสัมพันธสํานักแผนฯ จะตองปรับกลไกในการทาํแผนนะครับ วาหนึ่งตวัแบบทีเ่ปน pattern ใช
แผนปกติใชแผนฉุกเฉินหรอืแผนเรงดวนเนี่ยนะครับ กับแผนวิกฤตคิือคิดวันนีเ้ย็นนี้ตองเสร็จตองมีกรอบไว
นะครับตองมกีรอบไวแลวเราก็มาปรับใชเพื่อใหทันเวลา และก็เร่ืองที่สองก็คือวา  คนที่จะทําละก็ตองมี
แผนพัฒนาคนนะครับ        ในเรื่องของแผนพัฒนาคนนั้นเราก็มีการดึงของคณะกรรมการดานพัฒนากําลังคน
มองเรื่องนี้เปนหลักคือทุกคนตองมองแผน  4  ปเปนหลักวาจะไปทางนี้  การพัฒนาคนตอไปนี้ก็จะเนนในเรื่อง
ของวิธีการทําแผนวิธีคิดวิธีการปฏิบัติตามแผนการแกปญหาประสานงานการ Present แผนจะตองมาจะตองมา
ในแผนพัฒนาของคนในปถัดไปที่จะไดเรงใหเปนเรื่องหลักนะครับ เร่ืองที่สามที่เกี่ยวกับแผนที่เราตั้งไวก็คอื
วาการทีจ่ะนําสื่อทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธมาทําแผนใดแผนหนึง่มันจะตองมกีารบูรณาการรวมกันใชไหม
ครับ  สมมุติวาผมเปนเจาของงาน  ถาผมติดตอกรมประชาสัมพันธผมไมไดบอกวาผมไปหาชอง 11  ผมลง 
spot  แลวผมก็วิ่งไปที่  สวท.  ผมก็ไปลง  spot  ผมจะไมอยางนั้นแลว  แผนทั้งหมดที่ทานติดตอมาในแผนถา
เร่ืองนี้ทําแผนประชาสัมพันธมีเนื้อหาอะไรมีประเด็นไหนบางที่จะเลนเรื่องนี้บางแลว เราลงวางแผนใหหมดมี
ราคาใหเสร็จ  ซ่ึงขอมูลสํานักแผนกจ็ะมีขอมูลเร่ืองของเวลา เร่ืองรายการ เร่ืองกลุมเปาหมายของรายการ    ใน
เขตก็จะเหมือนกัน แลวก็จะมีเร่ืองของคาใชจายเสร็จตรงนั้น  เพราะเคาคิดวารัฐบาลทําเรื่องนี้  เพราะทําระดับ
นี้ทั้งประเทศหรือระดับเฉพาะภาคจะมีรายการอยางนี้ใหลง  จะมีเวลาอยางนี้ให ทานประเมินตดิตามไดและจะ
มีงบประมาณที่ขอชวยดําเนนิการอยางงี้ ๆ  ซ่ึงผมคิดวาตอไปถาเราไมทําอยางนี้  เราจะถูกคนอื่นแยงชิงงานกนั
ไปนะครับ วนันี้พูดแลวกไ็มคอยสบายใจถาหากเหน็คนไปเสนอแผนประชาสัมพันธและก็มาบอกวา   กรม
ประชาสัมพันธชวยออกสื่อประชาสัมพันธใหหนอยผมใหเทานี้  มันไมใชไง   มันเหมือนเราเปนหนวยไปขาย
เวลาหรืออะไรก็ไมทราบ ซ่ึงไมใชหนวยประชาสัมพันธนะครับมันเปนการบริหารสถานีมากกวา  ก็นี้คือ
เปาหมายทีจ่ะ Run ไป เพราะฉะนัน้แผนพัฒนาบุคคลากรก็จะตามมาแผนการพฒันาขอมูลซ่ึงผมถือวาเปน
สวนรวมของ  ของ  support  ทางดานของแผนอยางมีระบบชัดเจนอยางมีขอมูลละเอียดชัดเจน  วนันี้กลไกที่
จะทํา  ทําในเรื่องนี้ ก็เมือ่มีการบูรณาการรวมกันระหวางรัฐดานแผนเริ่มตรงนี้กอนนะครับผมก็มีการออก
คําส่ังและเนนไปที่แผนของจังหวดั  เพราะวาปหนา จังหวัดจะมีอํานาจในการบริหารแผน บริหารงบประมาณ
เองมียุทธศาสตรของจังหวดัมียุทธศาสตรของกลุมจังหวดั  2  ปที่ผานมาใหจังหวัดทําแตไมเต็ม  100 
เปอรเซ็นต  พอมีพระราชกาํหนดออกมาในปนี ้ ซ่ึงกําลังจะออกใกลจะออกอยูแลว ผูวาจะมีหนาทีเ่ต็มคอนขาง 
100  เปอรเซน็ต   ในการคิดทั้งหมด  เราก็เตรียมรับโดยทีอ่อกคําส่ังชุดหนึ่งคือให  เขตทุกเขตและทานเขตเปน
ประธาน ทานหัวหนาแผนเปนเลขา  กรรมการประกอบดวย  ผอ.สวท.  ผอ.สทท.  ประชาสัมพันธจังหวัด
ท้ังหมด มาชวยกันทําแผน  แลวพอทําแผนเสร็จแลวประชาสัมพันธจังหวดัก็เปนตวั Link  เปนตัว saleขาย
เพราะวานั่งในที่ประชุมของจังหวดั  ทานเขตก็ในฐานะที่มีกําลังคน มีส่ือมี  power ทั้งหลายก็จะเปนตัว
ประสานชวยขับแผนตรงนี้นะครับ  เพราะฉะนัน้แผนของเราก็จะตองมีส่ือของเราคอนขางหมด แลวก็อาจจะ



ตองมีเร่ืองของเครือขาย  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพอะไรตาง ๆ มาอยูในเครือขายดวย  ถามาชวยเราแลวมี
คาใชจายเทาไหรบรรจุลงในแผน  ทั้งหมดนี้ก็เคยไปวิง่ชี้แจงใหทุกทานฟงนะครับมีการประชุมชีแ้จงทุกเขต
ครบหมดแลวนะครับ พรอมรับฟงปญหากลับมาดวย  ตอนนี้ก็กลับมาที่สํานักแผนซึง่ถือวาเปน Center กลางก็
มีการออกคําส่ังใหสํานักแผนนั้นมีกรรมการชุดหนึ่งที่เปน  Task Force สําหรับดูแลเรื่องนี้ ในฐานะที่เปน 
Center กลาง มีหนาที่เปนพี่เล้ียง มีหนาที่ปอนขอมูล นี่ถือวาเปนแผนทีจ่ากขางลางขึ้นมาขางบน เพราะฉะนัน้
ขางบนนี้ตองดูวาไปชวยเขายังไงจัดระบบเขายังไงดูแลเร่ืองคนดูแลเร่ืองระบบงานอยางไร สรางระบบงานกัน
อยางไร  ตอนนี้ก็ออกคําส่ังมาแลว คําส่ังนี้ก็จะมีการประชุมคุยกนั จะไดมอบนโยบายและคยุกนัไปสวนหนึง่
ไปแลว  คิดวาในเรื่องแผนนัน้คงจะมีระบบมากขึน้แลวสํานักแผนกจ็ะมขีอมูลปอนไปใหทาน มีรูปแบบปอนไป
ใหทานเวลาทานวางแผนทานก็ไปคดิแบบจะถามศูนย  มันจะมีแบบฟอรมสวนหนึ่งแตทานดึงในเนื้อหาจริง ๆ ที่
อยูในพืน้ที่เขามาใส เหมือนเติมคําในชองวางแตวาทานตองเติมใหถูกดวย  นัน้ก็คือเร่ืองที่ทําอยูในเรื่องของ ๆ 
การลองรับแผนการปรับปรุงสวนราชการและก็แผน  4  ป    ตองเรยีนวาจริง ๆ แลวในแผน  4  ปนั้นมันมีอยู  
2  ประเด็นเขามา  ประเด็นที่  1  คือการกระจายอํานาจในสวนกลาง  ประเด็นที่  2  เขาจะมีการออกคําส่ัง
ตามมาวาการทํางานของราชการในสวนภูมิภาคเนี่ยจะมีกลไกอีกกลไกหนึง่ขึ้นมา  คือกลไกการตรวจสอบการ
ทํางาน ระดับอําเภอและระดับจังหวัด โดยท่ีมีภาคประชาชนเขามารวม เพราะฉะนัน้การทํางานของเราตอไปนี้
เราก็จะตองมีระบบที่ชัดเจนมีสรางกลไก มีหลักฐานแตละอัน  คือพูดงาย ๆ วาตอไปเนี่ยกลไกการฟองรองมัน
จะแข็งแกรงขึน้ ถาเราทํางานไมเคลียร เราทํางานไมชัด เราก็จะถูกเปนเปาหมายโดยเฉพาะเรื่องส่ือเนี่ยเปน
เร่ืองที่คอนขาง Sensitive เปนหวง ตรงนี้กจ็ะออกมาในป  53  มีการเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ  2553  คือ  
1  ตุลาคมปนี้แหละ  1  ตุลาคม  2552  ก็คือเปนกฏหมายออกมานะครับ    ซ่ึงผมคิดวาคงตองเตรียมตวัไมเชนนั้น
แลวเรากจ็ะมีปญหาในการนําเสนอตาง ๆ  ในการทําประชาสัมพันธเขาหคูนนัน้ขดัหูคนนี้นะครับ ซ่ึงเปนอันตราย
มาก ๆ เพราะฉะนัน้ดใูนภาพรวมแลวเราดําเนินกลไกในเรื่องของการวางแผนและดําเนนิกลไกในเรื่องการ
สรางฐานขอมูล ตรงนี้ก็ขอเรียนใหทานทราบวา  เมื่อสักครูนี้ทานอธิบดีพูดถึงแลววาจริง ๆ  ทุกครั้งที่เรามีการ
นําเสนอแลว เราคอนขางถึงภาวะ ถึงเวลาแลวคอนขางมอืเปลา  เวลาเราไปเสนออะไรตรงนี้คงจะชวยได  แต
อีกสิ่งหนึ่งที่ทานฝากไวคือเร่ืองผลงาน อยากจะขอรองทุกทานไวเลยวา อยาขี้เกลียดในการรายงานผล  เพราะ
ทานรายงานมนัเปนผลงาน ถามีผลงานเราไปเจรจากับคนอื่นมันกด็ีตรงที่เชื่อเถอะวาผมทําไดดี   แตมีผลงาน
ไหมยังไมรู  เชื่อก็แลวกนัวาผมดีเขา       ก็ไมใหนี้คือปญหาที่เราประสบมาคอนขางเยอะ  สวนของ ศสช. จะ
ชวยสรางระบบการรายงาน  สวนของผูบังคับบัญชาอาจตองกําชับกํากับการดแูลในเรื่องของระบบการรายงาน 
สวนของเจาหนาที่นั้นอยากจะขอรองให  ถึงเวลารายงานทานรายงานอยาเปนวันสุดทายนะครับมนัจะไปชนกัน
หมดนะ เปนสิ่งที่เหมือนหลักฐานที่เราไปยืนยนักับผูบงัคับบัญชาระดับสูงหรือหนวยงานที่เราจะไปประสาน
รวมอันนี้เปนสิ่งสําคัญ  ถาเห็นบอกวารายงายเมื่อไหรก็ไดครับไมไดครับเวลามันหมดเวลาแลวมนัหมดจริง ๆ  
เร่ืองของ  war room  ที่วาจริง ๆ  แลวนี่เปนศูนยขอมูลเพราะฉะนัน้ขอมูลตรงนี้จะตองสรางระบบวาทกุคน
เวลามีขอมูลตรงนี้ตาง ๆ  ขอมูลระดับไหนประเภทไหนเขามาพูนตรงนี้ ตองดึงกลบัไปใชไดดวยเพื่อจะใหการ
ทํางานของพวกเรานั้นดงึกลบัไปใชไดดวย  อยางสมมุตวิาทานอยู  สวท. ทานทํารายการอะไร  ทานตอบได
เลยวารายการนี้สนองตอบตอนโยบายขอไหนก็คิดวานั้นก็คือการสรางระบบการทํางานแบบใหม  ซ่ึงจะมี
การตรวจสอบงานเขมขนขึ้น  และก็การชีแ้จงในเรื่องของบทบาทของเราก็จะมีเนื้อหาบทบาทตาง ๆ  ชัดเจด



ขึ้น  อีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองของโครงสรางเนื่องจากวามกีารเปลี่ยนแปลงของหนวยงานรบัผิดชอบเดิมทาง   กพร.  
ออกคําส่ังวา  หนวยงานที่รับผิดชอบใน    กพร.    ของกรมประชาสัมพันธเรา     จะตองรับผิดชอบในเรื่องของ
โครงสรางจัดการเจาหนาที่ใหไปอยู  กพร.  เพราะโดยรปูแบบก็คือวาเราจะตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทานลง
อนุมัติคําส่ังแลว คณะทํางานตรงนี้ก็จะวางกรอบแนวทาง ซ่ึงความจริงแลวผมพยายามศึกษามาแลว  ตอนออก
ตางจังหวัดพยายามถามความคิดเห็นขอมลูทั้งหมด แลวเอาที่ทานคุยกนัมา  4 , 5   คร้ังมานั่งอานหมด   กว็ันนี้
จะยกทั้งหมดเขามาใหเปนภาพรวมทุกประเด็นไมวาจะเปนหนวยงานระดับสวนกลางกองสํานักตาง ๆ สํานักงาน
ประชาสัมพันธเขต หนวยงาน สวท. พืน้ที่หนวยงานจังหวดัก็มา  Pool  เปนภาพรวมทั้งหมด พอเราเปน
ภาพรวมทั้งหมดแลวเจาหนาที่เขาจะเอาขอมูลทั้งหมดมาทําเปนรูปแบบเปนและมีขอเสนอแนะคอืตรวจสอบ
ขอมูลดวยจัดเปนกรอบแนวทาง    ในกรอบแนวทางขัน้แรกเลยผมกจ็ะเรียนเชิญทานอธิบดีกับทานรองฯมา
นั่งคุยกนั   มานั่งดูกรอบมีปญหาอะไรไหม  สรุปก็คือเราจะไดกรอบที่ผูบริหารที่เห็นภาพแลวเปนกรอบกวาง ๆ  
หลังจากกรอบกวางเราก็จะไดตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของกับทุกคน มาเปนตัวแทนแตละหนวยทุกคนมานั่งเสร็จ 
แลวเราก็จะมานั่งชี้แจงกรอบใหเห็นวานี่คือแนวทางที่เราจะทํา ทุกคนก็จะมีกรอบที่เกี่ยวของกับของตัวเองแต
ละกองแตละสํานักกลับไปทํารายละเอียดภายใน แตเห็นวาถาทุกคนมีคณะทํางานทุกคนจะเหน็ภาพชดัขึ้น
กวาที่จะมาประชุมแลวเร่ิมจากฐานศูนยเลย ซ่ึงขอมูลทั้งหมดไมไดเอามาใหมเอามาจากที่ทานคดิกันไวแลว
ทั้งหมด แตผมประมวลมาอกีทีหนึ่งเมื่อทุกคนมาเห็นภาพแลว กาํหนดแนวทางในการทาํรายละเอียดของแต
ละกองแตละสํานักออกมาเรียบรอยแลว การประชุมทั้งหมดเรากจ็ะเอาเงื่อนไขทั้งหมด  เชนมีคนอยู  50  เรา
จะขอเพิ่มเปน 500 ไดไหม  เราก็จะเอาเงื่อนไขทั้งหมดเขามาใส แลวพอปรับโครงสรางอะไรเรียบรอยแลว
กลับไปทํารายละเอียดเรื่องของตําแหนง ตาํแหนงจะตองมีอะไรประกอบ เมื่อปรับแลวมีเงื่อนไขตองมีเหตุผล
อาง พอไดตรงนั้นเสร็จแลวคณะทํางานใหญก็จะไดโครงสราง  ไดกรอบอัตรากําลัง ไดตําแหนงสายงาน  ได
เหตุผลในตําแหนงทุกตําแหนงที่ปรับเปลี่ยน เสร็จแลวเราก็จะเชิญ   กพร.  กพ.   สํานักงบประมาณ  อาจจะมี
คนอื่นมาเกีย่วของก็ได    แตหลัก ๆ  3 คน มารวม  มาเสนอ   ถกกับเขา   พอ  Present  เสร็จแลวเห็นภาพหรือ 
ติติงยังไงก็มกีารเจรจาตอรอง   แตทุกคนกค็ือไดผานเนื้อหาทั้งหมด  คนก็ยังพูดในประเด็นที่มเีนื้อหาที่มีขอมูล
พรอม ซ่ึงวันนั้นถาเราไดภาพรวมเรียบรอยแลวเราก็สงหนังสือเขากระบวนการแลวก็ตามมาชี้แจง  ซ่ึงตรงนี้
ผมขอเรียนวาบางตําแหนง    ถาเราขอเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามที่เปนเงื่อนไขไมวาจะเปนเรื่องของการแปลงตําแหนง  
เชน การมีตําแหนงที่สูงขึ้น การมีC9  มากขึ้นบางทีมนัก็มากกวาวิธีการเจรจาบนโตะ  คือเราไปเสนอผูใหญ
ควรเสนอสวนนี้ ๆ      ไมตองไปเสนอทั้งหมด   ซ่ึงทานจะจําไมไดแตเราตองการใหทานชวยอะไรบาง  นั้นก็
คือวิธีการ ซ่ึงเรียนวาไมใชวธีิใหม เราตองยึดตรงนั้น โครงสรางตรงนั้นทานเห็นวามันมารองรับกับที่เราพูด
เมื่อชวงแรกวาเราปรบัตวัเราเองทั้งหมด   เวลาเราทาํโครงสรางมันจะมีพวกนีเ่ปนฐานไวใหหมด     เพราะฉะนัน้
ขอมูลทั้งหมดนี่มันจะไปทางเดียวกัน มันจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ถามวาเรื่องของแทงเปนอยางไร   ชวง
ของกอนทําแทงเขาจะไมรับในเรื่องของการเปลี่ยนตรงนี้หมด   แตระหวางทีเ่ขาไมรับ   เราก็จะทําโครงสราง
ของเราไปเรื่อย  ๆ  ครับ พอ  1  ธันวาคม    เขาจดัอะไรเรียบรอยเราก็เพียงแตการยื่นโจทยวาตําแหนงที่อยูนี ้
เวลาเขาแทงมนัจะเกิดปญหาอะไร   ก็ปรับแคสายงาน ซ่ึงมันจะเหลืองานนอยแลว    ถาเราไปรอทําตรงนั้นเลย 
มันก็จะ  late ไปเรื่อย ๆ  เราบอกวารอใหทุกอยางเรียบรอยแลวคอยเร่ิม มันก็จะรอกนัอยางนี้รอกนัมาหลายป
แลวไมรอแลว คราวนี้ไมรอแลวทําไวกอน    แลวพอตรงนั้น   พอแทงอะไรเสร็จเรยีบรอยแลว   เราก็เอาแทง



ตรงนั้นมาเทียบกับเฉพาะดานตําแหนงกับสายงานเทานั้นเอง  ทาํการบานเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ นั้นก็คือ
แนวคดิแลวคดิวาจะพยายามทําใหชัดที่สุด ดีที่สุด   ก็ใครที่ใหขอมูล ทุกอยางที่ใหมาเก็บไว  ประมวลไวและ
ลงในกรอบแนวทางทั้งหมด    ก็พยายามทําใหดีที่สุด  ไมทราบมีอะไรเพิ่มเติมครับ 
 
คํากลาวของรองอธิบดี นายรัตนบุรี  อติศัพท 

ผมขออนุญาตเสริมตรงที่จังหวัดเขามีบทบาทสูงนะครับ  ในสวนที่ติดตามนั้นกม็ี  ผูตรวจสํานัก
นายกรัฐมนตรเีปนประธานภบิาลจังหวัด   นี้เปนขอสอบรองอธิบดีมาแลวคราวที่แลว   connection ที่ผมคิดวา
มันเปนกลยุทธเหมือนที่ผมไปเรียนNIDA ชายแดนเวลาที่ผมจะไดเงนิเขาก็ยิงกัน งบประมาณไดเยอะนะครับ   
ก็เราจะมีผูชวยผูตรวจสํานักนายกทีไ่ปกับผูตรวจดวย   ผูตรวจจะมบีทบาทเหนือจากจังหวัดอกีชัน้หนึ่ง    ก็
เปนประธานในการตรวจ ในการกาํกับในการปรึกษาเปนคนตดัสินใจดวยเลยในครั้งสุดทายดวยกอนที่จะ
เสนอสํานักนายกฯ  ฉะนั้นตรงนี้ทางเขตกบัผูตรวจ Connection  ที่มันจะเกิดขึ้น  ทุกเขตที่มีที่บอกทําไมขณะนี้
ทานกฤษณพร  ที่ไดทําวา  ผอ.เขต  นั้นดูแลกับเขตตรวจราชการนี้ ทานก็เขาไป  Connection  กับเขา เพราะวา
พูดงาย ๆ จริง ๆ  ผมเห็นที่บานแฟนผมเปนผูชวยผูตรวจอยูเขตทางใต ในระหวางที่ทํางบประมาณ    หัวหนา
สํานักงานจังหวัดกับผูวาฯ  โทรมาที่บานตลอดในเขตทางใต เพราะนัน้ตรงนี้ทานจะมีโอกาสที่จะทํายังไงให
มันได เพราะวาเราเห็นความแตกตางของศกัยภาพของแตละที่แตละจังหวัด    บางทานที่ทานผูวาชอบใหเยอะ
เห็นไหมครับ บางทีทานไมชอบมัน ความจริงมันไมใชเปนเรื่องแผนงานทานทําเปนแตอันนี้มนัม ี  
Connection      กับกลยุทธอีกตัวหนึ่งที่เร่ือง  Connection   ระหวางผูวาฯ กับเรา บางทีทานอยู ๆ กโ็ทรมาบอก
วาทําไมถึงยายสักทีผมไมชอบเลยอันนี้   อันนี้คือตัวผูวาฯ   บางทานคอืบางทานตองไปดูแลนายกเหลากาชาด
ดวยมันเลยลําบากตรงนี้   ผมเห็นใจเพราะวาผมเคยไปอยูเขตพิษณุโลกไปอยูที่ไหนมาแตก็พยายามทํา  คือ  1.
พวกเราที่ผมเคยทําทานอยูทีจ่งัหวัดกาญจนบุรีก็ดีหรืออยูจังหวดัพิษณุโลกจะจําไดวา    ผมไมไดเขียนเปนแผน
ออกมาเปนลายลักษณอักษรนะ โครงการ  4  ผสาน  3  ผสาน    2  ผสาน  ถาเรามีหนวยอยูแค  2  หนวยเราก็มี
กันแค 2 หนวย  แตอยูในเขตเรามี  4  หนวย ครับ  มีเขต  ประชาสัมพันธจังหวดั   มีสวท.  มีสทท.  อยางนี้เนีย่
โครงการ   4  ผสาน ทานกแ็พ็คทีมกันเขา คือบางครั้งเราอยูดวยกนั บางทีอยางที่ผมพูดกันอยูคือ ตอนผมอยู
ชอง  11  กับ  ทานไพฑรยู  อธิบดีคือเรามีอะไรเราไมคอยใชส่ือของเรา วิทยุวาไปทาง โทรทัศนวาไปทางแทนที่
จะนะ เมือ่ไมกี่วนัผมไดลองดูเนต็ เออเนีย่เรามีทําพีอารใหคนอื่นเยอะแยะ ทําไมนี่คนของเราจะมาเกษยีณอายุ
ออกตัววิ่งไดไหมชอง 11 คอยจะออก ออกนะครับบางที่เทานั้น เนี่ยเราตองรูจักใชส่ือเรา อยางที่ทานบอกไงถา
เราสูเคาไมไดพวก organizer  ทานจะพูดวา organizer หรือบริษัทก็ฮบุไปหมด ใจผมอยากใหมีอยางนี้ตั้งแต
โนนแลวก็เคยคุยกันวาถาเราสามารถเซลลไดคือเซลลดวย เรามีเวลาอยูในมอืหมด มขีอมูลอยูในมอืหมด คณุจะ
เอาอะไรเราไมใชทําแตส่ือของเราอยางเดยีว ถาทําอยางนั้นเราก็ไมใชเชิงธุรกิจแตวาเราทําใหเกิดเพื่ออะไร  
ศักยภาพนะครับ High Potential ก็จะสามารถที่จะดูแลไดทั้งหมด อันนี้ฝากตรงนี้ทานดวย  

คํากลาวของรองอธบิดี  (นายกฤษณพร  เสริมพานชิ) 

 เสริมอีกนดิหนึ่งครับเรื่องของทําแผน เราตั้งเปาไววาถาทําแผนสวนของสื่อเราคงเปนเพยีงสวนหนึ่ง
อาจจะเปนหลักนะครับ  แตเราจะตองผสานกับสื่ออ่ืนๆ ดวยเพราะวาส่ืออ่ืน ๆ เขาก็ตองการใหเราไปชวย



เหมือนกนั คือเขาก็ไดประโยชนเรา ก็ไดประโยชนถาเราวางแผนแลวสามารถที่เปน  Center  กลางใหรัฐ แลว
วางสื่อหมดทางหนังสือพิมพ  ทั้งส่ือชองอื่น ๆ    ซ่ึงตอนนี้สํานักแผนก็ไปสรางกิจกรรมการหาเครือขายส่ือ      
แลวก็มาตกลงดวยกันเราก็จะทําใหเรามีชองทางในการขยายมากขึน้   แผนเราก็จะมีความสําคัญมากขึ้น   ซ่ึง
ตรงนี้เนี่ยก็จะชวยเราขึ้นครบั       

คํากลาวของรองอธิบดี  (นายรัตนบุรี  อตศิัพท) 

คือชวงนี้เดีย๋วตองไปรอรับทาน  เดี๋ยวผมจะไปรอเตรยีมการดวยครบั จัดงานเปนหวงอยางเดยีวคือเร่ืองฝน ก็
เลยรับสมัครนะครับปหนาชายพรมจารี สาวพรมจารี  แตก็ทําไดผลนะที่ชอง  11 เราก็ทําไดผลนะฝนไมตก  1  
คําถามเชิญ มาขางหนาเลยกไ็ด   

-  คําถามจากผูฟง 

กราบเรียนทานรองฯ ครับ  ช่ืนใจครับทานรองฯ เรียกกน็ารักนะครับ  ก็ไมไดเปนขอซักถาม
นะครับ เปนการขอความกรุณาและตองการขอความสนับสนุนจากทางทานรองฯ อันที่จริงอยากจะขอทาน
อธิบดีดวยซํ้าอยู  ๆ  มันก็เกิดใครกไ็มรูไปจัดม็อบชอง  11 เมื่อวานซืนและก็เปนเรื่องความมั่นคงของลูกจาง
ช่ัวคราวครับ  ทีนี้ผมคงทราบอยูเหมือนกนัวา  ถากรมเดินกันไปแบบเดิมมันกย็ากเพราะอะไรนะติด   ไอเร่ือง
ระเบียบอะไรที่มันไมเปนเงนิงบประมาณอะไรตาง ๆ ผมก็เลยมนัก็นาจะจดุพอุะไรสกัหนอยใหมนัไปถึง  
ครม.  อะไรพวกนี้  ก็ตรงนีอ้ยากใหทางกรมประชาสัมพันธสนับสนุนก็คือ   มันเรยีกวาอะไรนะ  basic  อะไรก็
แลว นาจะมีการจัดคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบรหิารจัดการวิกฤติของกรมฯนะครับ    เขามาแลวก็ทาง
กองคลังแลวก ็ กจ. ครับ คือคณะทํางานของทางลูกจางตอนนี้เขาก็ตัง้กรรมการกันเสร็จแลว   ทีนี้อยากได
กรรมการทางฝงราชการนะครับ   คือใหมาชวยผลักดนัในเรื่องตรงนี้นะครับ ใหมันเกิดขึน้จริง ๆ ผมดูแลวก็
ผมเห็น   TPBS  นะครับงบประมาณ  2  พันลานอยู  ๆ ก็  โผลพวดขึ้นมาก็ทําองคกรอะไรขึ้นมาใหมได  ทีนี้ถา
ลูกจางของเราองคกรโทรทัศนของเราเนี่ยเปนหนวยงานราชการแบบพเิศษเหมือนกัน  เปรียบเทยีบมันก็คลาย 
ๆ TPBS นะครับ  มันเปนไปไดไหมทีว่าจะมวีิธีการใหม  ๆ  ซ่ึงไมใชวิธีการที่ทางสํานักงบหรือวา  กพ.  กพร.  
เขาอางวามันไมไดระเบยีบอะไรพวกเนีย่ไมเปนไปแลว  5  ปไมมีไมใชลูกจางงบประมาณพวกนีค้รับ  อยาง  
TPBS เขาก็มาจากศูนยเลยพูดถึงพนักงานเขา  ก็ยังสามารถตรงนี้ผมอยากจะใหทางกรมประชาสัมพันธครับ
ชวย   เพราะวาสงสารพวกเด็ก  ๆ  พวกนีม้ากเลย  เหตุผลเพราะวาทํางานมาตลอดนะครับ  ผมก็เพิง่เขาตั้งแตซี  
4  แลวครับก็โตมาจนบัดนี้คือไดเดก็พวกนีท้ํางาน   
 

คํากลาวของรองอธิบดี  (นายรัตนบรีุ  อตศิัพท) 

สรุปผมเขาใจคราวนี้   เราคงทราบ  คือผมก็นอยใจเหมือนกนันะในสวนที่ตอนไปอยูนะ  
พูดคุยกับพวกเราอยูเสมอวาเนี่ย เอางาย ๆ  นะครับผมเขาไปนั่งชอง  11  วันแรก  ผมขอดูเงินกอนเลย  ทานเชื่อ
ไหมครับชอง  11  ไดรับเงินงบประมาณทีแ่บงสันปนสวนจากคาตาง ๆ อะไรจากคาจางอะไรละ  9  ลานบาท  
ทีนี้เรานั่งหาเงนิไดปรากฏวาเงินรายไดแบงใหไมทราบใครนะคลังไหนก็ไมรู  5  ลานบาทเปน  14  ลานบาท  



พูดเกนิเปนตวัเลข ผมก็เลยพดูทบทวน  จําไดวาทบทวนจาก     5 ลาน  เปน 12  ลาน  ตอป  ผมบอกวาผมเรียน
อธิบดีปราโมทยบอกวา  5 ลานไปซื้อกระดาษทิชชูเหรอ   นี่เร่ืองจริงครับ  ผมไปอบรมหลักสูตร  ปปร.  คุยกับ   
พลโท  ดร.  สมโชค  งั้นเราซื้อ animation ลานหนึ่งก็ได  เขาหัวเราะกลิ้งเลย    ชอง  11  ซ้ือตั้ง ลานเชียวหรอ
ของอั๊วซ้ือ 20  ตอมาก็มีการแบบวาให  TPBS ใหไปพนัสองพันลานกอนทีแรก และตอรองไปมาเหลือพันเจด็
ผมก็ไมคอยเขาใจวาทําไมนะของเราผมยังเคยพูดกับทานทานรัฐมนตรี กับ อธิบดี  บอกวาไมตองใหมากใหผม  
300  รอยลานตอป     ชอง  11  สบายมาก แตนี้ลึก ๆ  ของตรงลึก ๆ ๆ  เนี่ยผมดูมาตั้งหลายยุคหลายสมัยเนีย่  
อะไร ทําไมไมตองการใหชอง  11 เนี่ยเปนอะไร  ทําไม  เนี่ยเราตองไฟทเอาใหลึกจริง ๆ งะ  ผมมองอะไร
หลายอยางลึกลงไปนาจะมีอะไรหลาย ๆอยางที่ทําไมไมใหชอง  11  ประหลาด   
 
ทานรองอธิบดี  (กฤษณพร  เสริมพานิช) 
ที่พูดตกลง ๆ นัดกันแลวใชไหมหรืออยางไงครับไปถึงไหนแลว  กาวหนาถึงไหนแลวจากวนันัน้ 
 
-  ผูถาม 

ครับกก็ราบขอบคุณทานรองกฤษณพรในวนันั้นกไ็ปไปดแูลพวกเรา  ผมเห็นทานรองฯไปผมก็ซ้ึงใจดี
มากคือเด็ก ๆ ก็ตื้นขึ้นมาตอนนี้ก็ ๆ  รวบรวมเรื่องประวัติ  เร่ืองตําแหนงเงินก็ประมาณ  10  กวาลานเองตอป
ไมเกิน  20  ลานดู  ๆ  แลวนะครับ    ยังนกึวามันกไ็มนาเปนเรื่องที่วายาก 
 
คํากลาวของรองอธิบดี  (นายรัตนบุรี  อตศิัพท) 
เราไดยาหอมมาตลอดเลยนะ  ยาหอมมาตลอดจากฝายการเมือง  วาจะ ๆ  แตพูดจริง ๆ แลว  ไมเอาเขาสักที
ครับ   
 
-  ผูถาม 

คร้ังนี้มันก็เลยออกไปสูส่ือดวยนะครับทางนายกทางอะไรเนี่ยทางรัฐมนตรีเร่ืองตาง ๆ พอตั้ง  พรม.  
กันเสร็จแลวเนี่ยะผมวาเขาก็คงเคยไดยินขาวนี้มาแลววามันเกิดวิกฤตทิี่ชอง 11  เนี่ยมันทําอะไรกันขึ้นมาเนีย่
นะครับ  ตรงนี้ผมยังอยากใหทางผูบริหารกรมนะครับคอืตองขอความเมตตาเลยวา ๆ อยากใหมาชวย ๆ  ผม
ทราบวาทานเคยทํากันมาแลวแตทนีี้วาที่ทานทําก็เขาใจวามนัยากตดิ  กพร. สํานักงบอะไรตาง ๆ นะฮะ  ตรงนี้
อยากใหชวยผลักดันจริง ๆ ทางเราก็วาง     Milestone     กันเสร็จแลว คือวาถาเกิดวาทางกรมประชาสัมพันธมี
ปญหาติดขัดผมเขาใจผูบริหารรักพวกเราอยูแลวเราก็ตองอาจจะใชวิธีวาเตือนไปให   ครม.   เคารูอีกทีหนึ่งนะ
คือวาเราจะรวมกันมีคณะกรรมการเด็ก ๆ  แลวก็จะไปกราบเรียนทานรฐัมนตรี หรือวาทานรองนายกรัฐมนตรี
ที่คุมกรมหรือวาจะไปหาทานนายก เพื่อใหทานทราบถึงความเดือดรอน 
 
คํากลาวของรองอธิบดี  (นายรัตนบุรี  อตศิัพท) 

ผมเรียนอีกทวีาตองนําเสนอทานรัฐมนตรหีรือถึงทานนายกรัฐมนตรีคอืวามันทุกยุคทุกสมัย เราลองดู
กันสักที  เพราะวาเราอยากจะใหพวกเด็ก ๆ จะไมรูจะถูกแยกออกเปนองคกร  คือ  พีบีเอสเขาเอาออกไปนอก



กฏหมาย  เขาเอาออกไปนอกกฏหมายซะ แตนี่มันจะมีบางสวนเปนนอกกฏหมาย ผมเขาใจวานะเพราะวา
เขาใจเนี่ยมันเห็นความแตกตางระหวางบริษัทกับทางลูกจางกับขาราชการเราอยู สวนที่รับราชการและเงนิ
ลูกจางเราก็อยากจะอยูแตวาพอดีทานรองเพื่อนเรามันไดอยูหมื่น  2  หมื่นทําไมมันเปนอยางนีน้ะ  คราวที่แลว
ทานปราโมชเอาเขาไป  600 รอยกวาตําแหนงนะ    เขาไปวันเดียว ออกมา กพร. ตกีลับเลย และทานคุณหญิง
ทิพาวดีที่เธอจาํไดไหม     ทีเ่รานองแนนพดูกับทานคณุหญิงทิพาวดี ก็ทําทาวาจะขึน้มาอีกนะ  เราก็พยายามจะ
เลนใตดินนะ  แตทําไมเรียบรอยทางโรงเรียนจีนอกี ตอมารัฐบาลใหมมาเปลี่ยนอีกพอจะเขาชวง แตพอดี
จังหวะนีน้ะตอนพันธมิตรบกุ ตอนนัน้ที่เราทํา  ตอนนี้มันมาเปลี่ยนรัฐบาลพอดกี็คิดวาถารัฐบาลตรงนี้นิ่งใน
เดือนนีน้ะ คือขณะนี้ ๆ  เราพูดจริง ๆ ตรง ๆ วาขณะทีเ่ราพูดอยางนีน้ะขณะนัน้รัฐบาลยังไมนิ่งอยางนี้มันกย็ัง
จะตองใชเวลานิดหนึ่ง  พอดีผมไปเขมรฟงอยูที่โนนเหมอืนกันนะด ู จมูกมด ทีเ่ขมรทีวีชัดแจวทกุชองเลยนะ
ครับ  3 , 5 , 7  9 , 11  โอโหชัดกวาดูในเมืองไทยอีก  ฉะนั้นตรงนี้เราก็สูกันเหมือนกันนะครับ ผมกับ  ทาน
รองกฤษณพรและทานอธิบดีนะครับยินดี ๆ ที่ตองชวยเหลือ  ดีครับที่เราพยายามตองลองทําใหไดเพราะวาผม
นอยใจอยูเหมอืนกันไปนั่งอยูป ๆ เศษ ๆ เนี่ยนะ ทําไมมันเปนแบบนี้ก็พยายามจะพัฒนาขึ้นใหดดูีขึ้นใหบาน
ชองดูดีขึ้นและอะไรดูดีขึ้นนะ เผ่ือผูใหญไปเรื่อยขึ้นมันจะไดขึ้นก็บนอยูเร่ือยนะใครไปก็พูดอยู บางทีก็ไป sale 
อยูกลาง ๆ ที่ประชุมนะเออบอกเนี่ยทานครับทานมีตังค   จี ทู จี  ชวยมาใชที่ของผมนะเรามีใบเสร็จใหมีอะไร
ใหมีอัตราอยู    ก็ไปบอกอยางนั้นนะตอนที่ ๆ อยูชอง  11 นะครับ      ก็ขอบคุณทุกทาน ตอนนี้เราตองไปดูคือ
ผมตองไปดูแลเร่ืองนั้นเรื่องหองเรื่องที่เร่ืองอะไรเดี๋ยวทานรองนายกรัฐมนตรีโกวิทจะมามอบประกาศใหพวกเรา 
เพื่อจะไดมีการตอสู  เรื่องทองที่ขึ้นราคานะครับ พวกที่เกียษณยังสมัยผมยังสมัยหนามันจะขึ้นขนาดไหน
ยังไมรูก็เราใหเทาเดิม          ทานวิทยาไปเปลี่ยนเครื่องแตงตัวตวัเตรียมรับทอง  คือปนี้จริง ๆ แลวทองมันแพง
ขึ้นมาจากปทีแ่ลวมากเลย แตผมก็พูดกับทานอธิบดีบอกวาไมไดครับตองใหเขานะ   เพราะฉะนั้นปหนาผมกับ
อธิบดีจะไมได  ก็ขอบคุณทุกทานครับทีก่รุณานี่เปนมกุพูดตลกเอง ก็เพื่อเอาของตวัเองครับปหนาตั้ง  7  บาท  
ขอบคุณครับ 
                       
     
 
     
 


